

Mỹ Tho, ngày 01 tháng 6 năm 2017

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn**

Thực hiện Công văn số 773/SNN&PTNT-CCPTNT ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang về việc báo cáo phục vụ sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 và Công văn số 737/SKH&ĐT-ĐKKD ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tiền Giang về việc báo cáo sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho báo cáo như sau:

#### **1. Công tác triển khai thực hiện các chính sách**

Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 9629/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo củng cố, phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã thành phố Mỹ Tho để phân công nhiệm vụ các thành viên nhằm thực hiện tốt Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ về quyết định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 28/5/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho về thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Ủy ban nhân dân thành phố đã lãnh đạo các ngành, các cấp tiếp tục quan tâm sâu sát hơn đối với hoạt động của kinh tế tập thể thuộc lĩnh vực mình phụ trách nhằm nắm bắt các khó khăn của các hợp tác xã để kịp thời tháo gỡ hoặc đề xuất tình có hướng giải quyết; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để kinh tế tập thể ngày càng chuyển biến theo hướng tích cực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thành phố đã tổ chức các lớp tập huấn cho các chức danh chủ yếu của các Hợp tác xã như Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc, Ban Kiểm soát, kế toán về các nội dung chủ yếu của Luật Hợp tác xã 2012, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã 2012, Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký Hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã. Đồng thời triển khai và tiếp tục hướng dẫn các Tổ hợp tác thực hiện Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác và Thông tư số 04/2008/TT-BKH ngày 09/7/2008 về hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 151/2007/NĐ-CP cho hầu hết các tổ hợp tác tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Mỹ

Tho, nhất là các xã xây dựng nông thôn mới. Với việc phổ biến và tuyên truyền những chính sách trên thì kinh tế tập thể trong thời gian qua đã có hướng chuyển mình theo hướng phát triển sản xuất đáp ứng khá đầy đủ những quy định mà Chính phủ, các Bộ liên quan ban hành đề được hưởng những ưu đãi về thuế, về vốn, đất đai, quảng bá sản phẩm, đào tạo lao động,... Trên cơ sở đó, việc mạnh dạn đầu tư thêm nhiều máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất đã được các hợp tác xã (trong đó có Hợp tác xã Nông nghiệp) quan tâm thường xuyên, góp phần đưa loại hình kinh tế tập thể trở thành một trong những loại hình kinh tế phát triển khá của thành phố.

Thành phố cũng vận dụng tích cực và hiệu quả Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành quy định cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã cho các Hợp tác xã có nhu cầu.

Mặt khác, thành phố tiếp tục chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, phường xã của thành phố và các Đài truyền thanh địa phương thường xuyên tuyên truyền Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị, Nghị Quyết 13-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Luật Hợp tác xã năm 2012 để các đảng viên, cán bộ và các tầng lớp nhân dân nhận thức được tầm quan trọng của kinh tế tập thể, khuyến khích người dân cùng tham gia phát triển kinh tế tập thể. Đồng thời, triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ như Quyết định số 1327/QĐ-TTg ngày 02/10/2007, Quyết định số 1330/QĐ-TTg ngày 22/9/2008, Quyết định số 1422/QĐ-TTg ngày 09/9/2009, Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày 03/3/2010, Quyết định số 384/QĐ-TTg ngày 16/3/2011 về những chính sách thành lập mới, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ hợp tác xã cho cán bộ, nhân dân, hợp tác xã, tổ hợp tác nắm rõ các chủ trương trên của Chính phủ.

Qua đó, lãnh đạo các ngành, các cấp đã xác định rõ trách nhiệm, quan tâm sâu sát hơn đối với hoạt động của kinh tế tập thể thuộc lĩnh vực mình phụ trách nhằm nắm bắt các khó khăn của các hợp tác xã để kịp thời tháo gỡ hoặc đề xuất tỉnh có hướng giải quyết; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để kinh tế tập thể ngày càng chuyển biến theo hướng tích cực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hàng năm, các ban ngành thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế tập thể theo từng lĩnh vực trên cơ sở Chương trình và Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 5 năm. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá tình hình và đề ra phương hướng hoạt động của kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố, đồng thời biểu dương và nhân rộng các cá nhân, tổ chức kinh tế tập thể điển hình hoạt động giỏi nhằm tạo thành phong trào thi đua xây dựng kinh tế tập thể vững mạnh.

## **2. Công tác quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể**

Trên cơ sở Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã, Ủy ban nhân dân thành

phố đã sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ, để thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Nghị định như sau:

- Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan quản lý nhà nước như Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố về hợp tác xã trên địa bàn.

- Chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển hợp tác xã trên địa bàn.

- Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tổ chức tham gia và thành lập hợp tác xã.

- Phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện các biện pháp, chính sách hỗ trợ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo thẩm quyền.

- Chỉ đạo các ngành có liên quan của thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

- Phối hợp, hỗ trợ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên ở các cấp, các tổ chức xã hội khác trong việc tổ chức thi hành pháp luật về hợp tác xã; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hợp tác xã; triển khai các chương trình, dự án phát triển hợp tác xã; khuyến khích thành viên của tổ chức mình tham gia hợp tác xã. Trong năm 2016, thành phố tham gia cuộc thi “Tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2016 và chỉ đạo các ngành có liên quan của thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia, hưởng ứng, cổ động cuộc thi.

### **3. Kết quả thực hiện chính sách**

#### *3.1. Chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực:*

Phối hợp cùng Liên minh Hợp tác xã đã tổ chức lớp nâng cao củng cố, nâng chất hoạt động tổ hợp tác, hợp tác xã cho trên 100 người về các nội dung: Luật Hợp tác xã năm 2012, hướng dẫn điều lệ, chuyển đổi theo luật Hợp tác xã, xây dựng tổ hợp tác, công tác kiểm tra kiểm soát trong tổ hợp tác, hướng dẫn ghi chép sổ sách, kế toán, tài chính, v.v...

#### *3.2. Chính sách giao đất, cho thuê đất:*

Thành phố tiếp tục tạo điều kiện cho các Hợp tác xã được giao đất, cho thuê đất ổn định lâu dài để sản xuất – kinh doanh như Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Mỹ Chánh, vị trí đất giao cho hợp tác xã tương đối thuận lợi.

#### *3.3. Chính sách tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã:*

Thành phố tạo mọi điều kiện cho các Hợp tác xã, nhất là Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Mỹ Chánh được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban

hành quy định cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã cho các Hợp tác xã có nhu cầu.

### 3.4. Chính sách ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới:

Thành phố tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương, Sở Khoa học công nghệ tỉnh chuyên giao các ứng dụng khoa học, kỹ thuật mới cho các Hợp tác xã thành phố có nhu cầu.

### 3.5. Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng:

Thành phố Mỹ Tho đã xây dựng được 02 Cụm Công nghiệp tập trung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã được giao đất, cho thuê đất đầu tư phát triển sản xuất. Ngoài ra, thành phố còn tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã có nhu cầu di dời do chật hẹp hoặc ô nhiễm môi trường,... vào các Cụm Công nghiệp với các thủ tục đầu tư ngày càng nhanh gọn, áp dụng cơ chế một cửa, điển hình như Hợp tác xã nông nghiệp và kinh doanh tổng hợp Tân Mỹ Chánh hoạt động trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Được các ngành thành phố và xã hỗ trợ tích cực, những năm qua hợp tác xã hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định và có hiệu quả đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất như cung ứng vật tư nông nghiệp, cung cấp nước sinh hoạt nông thôn, rau an toàn, dịch vụ giết mổ gia súc, gia cầm,..... Hợp tác xã đã thực hiện công tác chuyển đổi cơ bản mô hình hoạt động theo đúng Luật Hợp tác xã năm 2012 từ tháng 3/2015. Trong đó, đã bầu lại bộ máy tổ chức gồm:

- Ban kiểm soát: gồm 03 thành viên do bà Châu Thị Ngọc Nâu làm Trưởng ban;

- Hội đồng quản trị: gồm 03 thành viên do ông Nguyễn Ngọc Thành làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

## 4. Kiến nghị - đề xuất

Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các Hợp tác xã, nhất là các Hợp tác xã Nông nghiệp được hưởng các chính sách ưu đãi về chế biến sản phẩm; hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; về vốn ưu đãi khi di dời theo quy hoạch của ngành nhằm tạo mọi điều kiện để Hợp tác xã phát triển

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện sơ kết việc thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012./

Nơi nhận: 

- Sở NN&PTNT (b/c);
- Sở KH&ĐT (b/c);
- Phòng TC-KH;
- Lưu: VT, Phương.

KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



  
Nguyễn Hoàng Đám